

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUỲNH PHỤ - HƯNG HÀ

Nhiều giải pháp hiệu quả thu ngân sách



Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng đến hết tháng 9/2023 tổng thu ngân sách do Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà ước thực hiện hơn 860 tỷ đồng, đạt 93,3% dự toán; trong đó, tổng thu từ thuế, phí và thu khác sau khi trừ tiền sử dụng đất ước thực hiện hơn 210 tỷ đồng, đạt 68,9% dự toán. Đây là một trong những đơn vị có kết quả thu so với dự toán đạt cao nhất từ đầu năm đến nay trong toàn ngành thuế. Để có được kết quả đó, Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà triển khai nhiều giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách.

Đặc biệt là của huyện Quỳnh Phụ đã tạo được nguồn thu cho ngân sách, Chi cục còn tập trung khai thác tăng thu từ 4 lĩnh vực gồm thương mại điện tử, xây dựng cơ bản tư nhân, xây dựng cơ bản vãng lai và chuyển nhượng bất động sản. Đến hết tháng 8/2023, toàn Chi cục đã thu được hơn 4,2 tỷ đồng của 554 người nộp thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, hơn 1,4 tỷ đồng của 20 người nộp thuế từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, hơn 6,2 tỷ đồng từ hoạt

động xây dựng cơ bản vãng lai và gần 124 triệu đồng từ hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân. Cùng với đó, ngay từ đầu năm, Chi cục tham mưu Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà tổ chức họp định kỳ đánh giá tình hình thu ngân sách trên địa bàn, trên cơ sở đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu; tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách về thuế để người nộp thuế nắm bắt

và tổ chức thực hiện đúng quy định; tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Anh Nguyễn Xuân Thủy, chủ hộ kinh doanh nhà sách Linh Anh (tổ 3, thị trấn Quỳnh Côi) cho biết: Trong quá trình kinh doanh, gia đình tôi luôn được cán bộ thuế hướng dẫn rất tận tình, đồng thời giới thiệu kịp thời các chính sách thuế mới; chính vì thế, gia đình tôi nắm bắt đầy đủ và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định.

Đến nay, Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà còn 3 chỉ tiêu thu được giao dự toán mới đạt dưới 70%, cá biệt chỉ tiêu thuế thu nhập cá nhân mới đạt 46,8% dự toán với số thu ước thực hiện hơn 14 tỷ đồng. Trong 3 tháng cuối năm, Chi cục tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn thu, tập trung khai thác nguồn thu ở một số lĩnh vực còn dư địa như xây dựng cơ bản vãng lai, nhất là xây dựng hạ tầng các công cộng nghiệp, kinh doanh thương mại điện tử, các khoản thu từ đất và các khoản thu khác ngân sách tại các xã, thị trấn; chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đôn đốc thu, quản lý nguồn thu theo chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh và Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xử lý, đôn đốc thu nợ cũ và các đơn vị hết thời gian gia hạn theo quy định để kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước, không để tăng tỷ lệ nợ mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế; triển khai thực hiện tốt chương trình hiện đại hóa ngành thuế; tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách thuế mới; thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính về thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế...

MINH HƯƠNG



Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà kiểm tra việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thủy (tổ 3, thị trấn Quỳnh Côi).

THÁI THỤY

Khẩn trương thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ đông



Người dân xã Thụy Bình (Thái Thụy) huy động máy gặt thu hoạch lúa mùa.

Hiện nay, nhiều diện tích lúa vụ mùa trên địa bàn huyện Thái Thụy đã chín rộ. Nông dân trong huyện đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa mùa đồng loạt, gieo trồng cây màu vụ đông ngay sau khi thu hoạch xong. Là xã gieo cấy lúa mùa sớm nhất huyện nên đến đầu tháng 10 nông dân Thái Bình đã ra đồng thu hoạch rộ. Trên khắp các cánh đồng trong xã, người dân tất bật với máy móc, phương tiện, nhân lực tập trung thu hoạch lúa mùa. Tiếng xình xịch của những chiếc máy gặt hòa cùng tiếng nói cười của nông dân càng làm cho không khí thêm rộn rã, hối hả. Bà Lê Thị Hạnh, thôn Hạ Tập cho biết: Do những ngày cuối tháng 9 vừa qua mưa nhiều đã ảnh hưởng phần nào đến tiến độ thu hoạch lúa mùa của người dân. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây thời tiết nắng, khô ráo nên bà con tập trung huy động nhân lực, thuê máy gặt để thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa. Nhà tôi có hơn một mẫu ruộng, trong đó hơn 3 sào lúa đã thu hoạch thủ công, còn lại là thuê máy thu hoạch hết, đến nay đã thu hoạch được gần 50% diện tích, dự kiến thu hoạch xong trước ngày 15/10. Năm nay, năng suất lúa của nhà tôi thấp hơn mọi năm, đạt khoảng gần 2 tạ/sào. Để tăng thêm thu nhập cho gia đình, tôi tập trung mở rộng diện tích trồng màu. Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa tôi tiến hành làm đất để chuẩn bị trồng từ 5 - 6 sào bí xanh và dưa bầu tử.

Ông Phạm Xuân Hùng, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Ngay từ đầu tháng 10, người dân trong xã đã tập trung xuống đồng thu hoạch lúa mùa sớm, đồng thời tiến hành làm đất gieo trồng cây màu vụ đông ngay sau khi thu hoạch xong. Hiện nay, diện tích lúa mùa sớm chín đạt 80% trong huyện đã được thu hoạch đạt gần 2.000ha với năng suất gần 60 tạ/ha. Nhiều xã đang tập trung thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa sớm để gieo trồng cây màu vụ đông như Thái Bình, Thụy Hưng, Thụy Dân, Thụy Sơn, Thụy Trinh, An Tân, Thái Giang... Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Ngày từ

đầu tháng 10, nhiều địa phương trong huyện đã tiến hành thu hoạch trà lúa mùa sớm. Diện tích lúa đại trà trong huyện sẽ tập trung chín rộ và cho thu hoạch vào khoảng từ ngày 10 - 20/10. Nhằm tránh thiệt hại do mưa bão gây ra cũng như bảo đảm tiến độ gieo trồng cây màu vụ đông, huyện đang tích cực chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền, đôn đốc người dân huy động nhân lực, phương tiện, máy móc thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa đã chín theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng"; đồng thời, khẩn trương làm đất, chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp tiến hành gieo trồng cây màu vụ đông bảo đảm khung thời vụ. Với tiến độ thu hoạch như hiện nay, huyện Thái Thụy phấn đấu thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa mùa trước ngày 20/10. Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, các địa phương đang chuyển trọng tâm sang làm vụ đông. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay toàn huyện phấn đấu trồng hơn 5.000ha cây màu gồm: ngô 750ha, dưa và bí các loại 900ha, khoai lang 500ha, hành, tỏi 600ha, khoai tây 450ha, ớt 200ha, rau màu các loại khoảng 1.300ha; cây trồng có bao tiêu sản phẩm hơn 1.000ha. Tính đến ngày 6/10, toàn huyện đã trồng được hơn 750ha cây màu vụ đông ưa ẩm gồm ớt, bí xanh, dưa và các loại rau màu khác. Các địa phương trong huyện đang tích cực đôn đốc người dân khẩn trương làm đất, gieo trồng cây vụ đông ưa ẩm, bảo đảm đạt 50% tổng diện tích cây màu vụ đông theo kế hoạch của huyện đề ra. Ông Nguyễn Hữu Hà cho biết thêm: Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch gieo trồng cây màu vụ đông năm 2023, huyện đã xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu diện tích gieo trồng cho các xã thực hiện, đồng thời ban hành cơ chế hỗ trợ người dân gieo trồng cây màu vụ đông. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn căn cứ cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện đối với 7 đối tượng cây trồng trong vụ đông năm 2023 và các loại cây trồng do trung ương hỗ trợ chủ động rà soát, đăng ký sớm để triển khai đưa vào gieo trồng tại địa phương.

TRẦN TUẤN

Mối nguy phôi thai trên đường

Thời điểm này, nông dân các địa phương trong tỉnh đang bước vào vụ thu hoạch lúa mùa. Bên cạnh niềm vui được mùa thì vẫn còn những nỗi lo, đó là ở nhiều nơi tái diễn tình trạng phôi thai trên đường, gây mất an toàn giao thông (ATGT).

Sau thu hoạch lúa mùa, nông dân một số địa phương trên địa bàn huyện Hưng Hà đã tận dụng lòng, lề đường để phơi thóc gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, điển hình là ở các xã: Đốc Lạp, Minh Tân, Hồng Minh... Đáng nói, tình trạng này

không chỉ diễn ra trên đường làng, ngõ xóm mà còn xuất hiện ở các tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn huyện. Thậm chí, để tránh phương tiện đi vào khu vực phơi thóc, nhiều người dân còn dùng gạch đá, cành cây, sọt nhựa để ghim bạt phơi, hình thành những chướng

ngại vật nguy hiểm ngay trên đường. Ông Nguyễn Minh Chính, thôn Duyên Trường, xã Tây Đô cho biết: Mới đây, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người đi xe máy bị thương nặng, nguyên nhân chính là do người dân lấn chiếm lòng đường để phơi thóc. Việc lái

xe đi trên các tuyến đường bà con phơi thóc rất nguy hiểm, thóc phơi chiếm hết đường đi, buộc phải đi sang chiều ngược lại, nếu đi vào khu vực phơi thóc thì rất dễ trơn trượt và ngã. Tình trạng này năm nào cũng xảy ra, tôi mong các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, tránh xảy ra tai nạn

giao thông nghiêm trọng do phôi thai dưới lòng đường và dốt rơm rạ.

Không chỉ ở Hưng Hà, hiện nay trên các tuyến đường giao thông, từ quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đến đường liên xã, liên thôn tại các huyện trong tỉnh đang tái diễn tình trạng các gia đình sau khi thu hoạch lúa đã tận dụng lòng đường để phơi thóc, làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Tại Thái Thụy, mặc dù mới bước vào đầu vụ thu hoạch lúa mùa nhưng ở một số tuyến đường giao thông trong huyện người dân đã tất bật, phơi thóc, dốt rơm rạ... trên đường làm cản trở giao thông, che khuất tầm nhìn, làm tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Ông Đỗ Phúc Hậu, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm ATGT, trong đó tập trung tuyên truyền người dân không sử dụng lòng, lề đường để tuốt lúa, phơi thóc, phơi rơm rạ và dốt rơm rạ trên đường. Đối với trường hợp cố tình vi phạm, UBND xã, thị trấn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện đôn đốc lực lượng công an xã, thị trấn tăng

cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về phơi thóc, dốt rơm rạ trên đường giao thông; Đài TTTH huyện tăng cường tuyên truyền, phân ánh kịp thời các trường hợp vi phạm.

Theo ông Lê Phương Huy, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh: Trước thực trạng người dân một số địa phương phơi thóc, rơm rạ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trong thời gian qua, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo Ban ATGT các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, đơn vị quản lý đường bộ để ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi trên. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân, tổ chức cho người dân, sinh sống hai bên đường ký cam kết không phơi thóc và dốt rơm rạ trên đường để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Nhằm bảo đảm ATGT cho người và phương tiện, mỗi người dân cần nêu cao ý thức giữ gìn trật tự ATGT. Để không tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm cản trở, ngoài tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, chính quyền địa phương cũng cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tạo tính răn đe, tránh xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc.

TUẤN THỤY

Từ ngày 10/10/2023, người chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa 100 triệu đồng để kinh doanh

Ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (NCHXAPT). Theo đó, kể từ ngày 10/10/2023, NCHXAPT, cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là NCHXAPT được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Đối tượng vay vốn là NCHXAPT đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá; cơ sở sản xuất, kinh doanh (bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh) có sử dụng lao động là NCHXAPT. Về điều kiện vay vốn, NCHXAPT có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách NCHXAPT về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do công an cấp xã lập và được UBND cấp xã xác nhận, thời gian chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, phải sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là NCHXAPT đáp ứng các điều kiện theo quy định. NCHXAPT sẽ thực hiện phương thức cho vay thông qua hộ gia đình; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay sẽ thực hiện cho vay trực tiếp. Mức vốn cho vay tối đa 4 triệu đồng/tháng/NCHXAPT đối với vay vốn để đào tạo nghề; 100 triệu đồng/NCHXAPT, 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Mức lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đang triển khai cho vay 12 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 9/2023 đạt hơn 4.025 tỷ đồng với 95.185 khách hàng đang vay vốn, tăng 7,08% so với thời điểm 31/12/2022.

MINH HƯƠNG



Người dân phơi thóc trên tuyến đường qua địa bàn xã Song An (Vũ Thư).



Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Tây Đô (Hưng Hà), nguyên nhân chính do người dân lấn chiếm lòng đường để phơi thóc.